

คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติอำนาจความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

สารบัญ

เรื่อง	เอกสารเลขที่
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร	๑
การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ	๒
การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือเลขที่บ้านซ้ำกัน	๓
การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร	๔
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว	๕
การขอเลขที่บ้าน	๖
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	๗
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	๘
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา	๙
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ	๑๐
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง ๕	๑๑
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล	๑๒
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง	๑๓
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนسابสูญ	๑๔
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน	๑๕
การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย	๑๖
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑	๑๗
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน	๑๘
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร	๑๙
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม	๒๐

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	เอกสารเลขที่
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	๒๑
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน	๒๒
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ	๒๓
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย	๒๔
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย	๒๕
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด	๒๖
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว	๒๗
การเพิ่มชื่อ กรณีตกรวบรวมตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙	๒๘
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติและสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	๒๙
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต	๓๐
การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง	๓๑
การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน	๓๒
การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ “ตายหรือจำหน่าย” ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง	๓๓
การรับแจ้งเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น	๓๔
การรับแจ้งเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน	๓๕
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง	๓๖
การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะของการสงเคราะห์	๓๗

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	เอกสารเลขที่
การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น	๓๘
การรับแจ้งเกิดเกินกำหนด	๓๙
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน	๔๐
การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามี การตาย แต่ไม่พบศพ	๔๑
การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่ามีผู้ตายเป็นใคร	๔๒
การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ	๔๓
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น	๔๔
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น	๔๕
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด	๔๖
การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ	๔๗
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม	๔๘
การรับแจ้งการย้ายเข้า	๔๙
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ	๕๐
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง	๕๑
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	๕๒
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน	๕๓
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ	๕๔